

# Vĩnh biệt nhà lãnh đạo mẫu mực, người thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động báo chí

13:07 20/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Sau khi rời Tạp chí Cộng sản, giữ cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng, sau đó đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng khác, trong đó có hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Quốc hội và gần ba nhiệm kỳ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn tự coi mình là “nhà báo”, thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc một nghề nhọc nhằn và gian nan nhưng rất đổi vẻ vang “là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”**

Trước khi là nhà cách mạng chuyên nghiệp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, đã được Bộ Chính trị cử làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - tạp chí lý luận chính trị hàng đầu của Đảng ta. Sau này, rời Tạp chí Cộng sản, trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng, sau đó đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng khác, trong đó có hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Quốc hội và gần ba nhiệm kỳ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đồng chí vẫn tự coi mình là “nhà báo”, thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc một nghề nhọc nhằn và gian nan nhưng rất đổi vẻ vang “là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng”. Chính vì vậy, trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Đồng chí luôn quan tâm tạo thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp trước các sự kiện quan trọng lớn về đối nội và đối ngoại; đồng thời còn trực tiếp tham gia viết bài cho một số báo, tạp chí với những bút danh khác nhau. Ngoài những chuyến thăm và làm việc với một số cơ quan báo chí chủ lực, đồng chí Tổng Bí thư vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn cho nhiều báo của các ban, bộ, ngành, hoặc gửi thư chúc mừng và gợi mở định hướng hoạt động của báo vào dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn. Riêng đối với Báo Nhân Dân, tờ báo Đảng lớn nhất đất nước, cán bộ, phóng viên, biên tập viên vinh dự nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư.





*Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản viết lưu bút tại Phòng truyền thống Tạp chí Cộng sản, ngày 9-6-2012 \_Ảnh: Lưu trữ TCCS*

Tôi còn nhớ mãi, đầu năm 1997, theo quyết định của Bộ Chính trị cho phép Báo Nhân Dân tăng từ 4 trang lên 8 trang, đồng chí luôn theo dõi, cổ vũ, biểu dương những cố gắng dù nhỏ của tập thể báo Đảng. Đến cuối năm 1997, trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều buổi làm việc với tập thể Ban Biên tập, gợi mở cách thức cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng Báo hàng ngày cũng như Báo Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử; đồng thời cho phép bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban biên tập. Ngày 21/6/1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước đã trực tiếp bấm nút hòa mạng internet báo điện tử tiếng Việt.



*Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị kiểm tra dữ liệu phát báo trong ngày khai trương Báo Nhân Dân điện tử, 21-6-1998.*

Riêng tôi, với cương vị là Tổng Biên tập thời kỳ đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có những buổi làm việc riêng, cho ý kiến cụ thể về mở rộng quan hệ đối ngoại với Báo Paxaxon, cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Báo Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Báo Pravda của Đảng Cộng sản Liên bang Nga; Báo Granma của Đảng Cộng sản Cuba, v.v.. và lưu ý kiện toàn các cơ quan thường trú nước ngoài tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Paris (Pháp) và Bangkok (Thái Lan).

Nhiều cán bộ, phóng viên của các báo, đài đều có chung cảm nhận như tôi rằng, gặp và làm việc với đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều trong không khí chân tình, cởi mở, tin cậy, mỗi người có thể thoải mái trình bày những đề xuất, kiến nghị của mình; đặc biệt có trường hợp một tờ báo nào đó mắc thiếu sót, khuyết điểm, đều được Đồng chí nhắc nhở với lời lẽ nhẹ nhàng nhưng thấm thía và dễ tiếp thu.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ thân mật cán bộ chủ chốt Báo Quân đội nhân dân chiều 18-10-2020.*

Một trong những kỷ niệm sâu sắc đối với tôi khi làm nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đó là lúc được cử tham gia biên soạn Bản tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị trước Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Đồng chí Tổng Bí thư lúc đó nhắc tôi đưa bản dự thảo này để đồng chí Nguyễn Phú Trọng xem và sửa trước. Tôi xúc động khi thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ sau vài giờ, đã chủ động tìm tôi đưa bài đã sửa và thân tình dặn rằng “nếu thấy câu nào, từ nào sửa chưa ổn thì Hồng Vinh cứ mạnh dạn trao đổi nhé”.



*Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trả lời các câu hỏi của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế, được tiến hành trực tiếp và trực tuyến tại buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng*

Cách đây gần một tháng, khi Báo Nhân Dân điện tử đăng bài “Sức hút của một cuốn sách” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói về chống tham nhũng, tiêu cực, vì bản in ra hơi mờ nên Tổng Bí thư yêu cầu Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đọc toàn văn, sau đó nhắc Chánh Văn phòng chuyển lời cảm ơn tác giả Hồng Vinh và Báo Nhân Dân.

Cho đến nay, giới báo chí cả nước vẫn nhớ mãi kỷ niệm về bài phát biểu chỉ đạo có tầm tư duy chiến lược và hàm lượng tri thức cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam vào ngày 9/8/2015. Những đánh giá khách quan và công tâm về thành tựu cũng như hạn chế của hoạt động ở các cơ quan báo chí và người làm báo, đến nay nhìn nhận lại, anh chị em đều thấy tư tưởng chỉ đạo đó vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Đồng chí khẳng định: “90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội”. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là “lời hịch cách mạng”, “tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận; đồng thời là công cụ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan

điểm sai trái, thù địch.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam*

Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: hoạt động báo chí cũng còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; còn có những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích; còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức; tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin...

Trong phần kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình”. Tổng Bí thư mong muốn anh chị em làm báo “cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đặc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp

luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân”.

Trước đó vào năm 2010, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Sao vàng cho giới báo chí cả nước ta.

**"Nghề báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Nhà báo phải hiểu đúng và nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình phụng sự, cộng tác”.**



**Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG**

### **Kính thưa vong linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!**

Những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn ghi tạc và biết ơn những lời căn dặn chí tình, chí nghĩa của đồng chí và nguyện cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả yêu cầu xây dựng một nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ và nhân văn trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư.

*Xin kính cẩn vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!*

*Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2024*

**PGS, TS NGUYỄN HỒNG VINH**

**Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân**

**Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam**

*(Theo tuyengiao.vn)*

**Link bài viết:** <https://nguoiambao.vn/public/vinh-biet-nha-lanh-dao-mau-muc-nguoi-thuong-xuyen-quan-tam-chi-dao-hoat-dong-bao-chi>